

Thi đua phấn đấu...

(Tiếp theo trang 1)

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh; các điển hình tiên tiến, tiêu biểu năm 2023 và các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, năm 2023, 17 khối, 42 cụm thi đua của tỉnh đã chủ động, linh hoạt, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhờ sự nỗ lực thi đua của các cấp, các ngành, năm 2023, Yên Bái tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế khá: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, thứ 36/63 tỉnh, thành phố của cả nước... Yên Bái tiếp tục là điểm sáng trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới; duy trì vị

trí nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có kết quả giải ngân tốt; đứng thứ nhất trong vùng trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 4 cả nước về giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với Lễ công bố quy hoạch tỉnh, thành phố Yên Bái được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh đã trở thành điểm sáng với những phục hồi mạnh mẽ. Tham luận tại Hội nghị, các cá nhân điển hình tiên tiến đã làm rõ hơn về một số kết quả nổi bật đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với 9 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 và các chỉ thị, nghị quyết, nghị định của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; triển

khai hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chương trình hành động, các đề án, chính sách của tỉnh đã ban hành; thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 188 ngày 28/11/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, Nghị quyết số 69 ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phấn đấu hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; đẩy mạnh cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến đại diện các khối thi đua ký giao ước thi đua năm 2024.

tổ chức xã hội phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024.

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua, lãnh đạo huyện Lục Yên - đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc 17 khối thi đua của tỉnh khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các nội dung trong phong trào thi đua, phát huy và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên

tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện để phong trào thi đua lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp đó, 17 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Nhân dịp này, 71 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Trong đó, 5 tập thể và 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; 6 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 15 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể và 16 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 37 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 5 công dân tiêu biểu và 10 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

HÙNG CƯỜNG

UBND tỉnh...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự điều hành linh hoạt, chủ động của hệ thống chính trị và các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng DN, doanh nhân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6%, đứng thứ 7/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. Các lĩnh vực được coi là động lực tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị xuất khẩu hàng tăng 19,4%; lượng khách du lịch tăng 31,4%, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 56,4% so với cùng kỳ. Năm 2023, toàn tỉnh thành lập mới 350 DN, 104 hợp tác xã, cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 42 dự án. Đến hết năm 2023, tỉnh có 3.206 DN, 727 hợp tác xã với 623 dự án đang triển khai với số vốn đầu tư 91.640 tỷ đồng và 283,2 triệu USD. Năm 2023, tổng số tiền thuế các DN đã nộp vào ngân sách Nhà nước đạt 1.578 tỷ đồng, chiếm 60,61% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh; giải quyết tạo việc làm cho 48.659 lao động với mức thu nhập bình quân 7,3 - 7,5 triệu đồng/người/tháng; tham gia tích cực trong công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội tạo nền tảng cho sự ổn định xã

hội. Tại Hội nghị, các DN, nhà đầu tư đã chia sẻ về môi trường đầu tư của tỉnh; tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư; một số kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản trị DN trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của cộng đồng DN, các doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua. Nhấn mạnh một số khó khăn năm 2024, đồng chí đã gửi tới DN thông điệp đó là: "Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tích cực thu hút đầu tư, tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư phát triển" với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn; đồng thời, phải luôn chủ động đối phó và phản ứng nhanh với những vấn đề phát sinh mới để phấn đấu cơ bản về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh. Đồng chí mong muốn, các DN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất, kinh doanh dựa trên công nghệ số để đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị, các sở, ngành, địa

phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thu hút đầu tư của tỉnh và các tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai các giải pháp và hoạt động hỗ trợ DN duy trì và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thiết thực các hoạt động "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp", Chương trình "Cà phê doanh nhân". Đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan, khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng... Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn những nhà đầu tư thực sự có tiềm lực, có uy tín, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, DN. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí việc làm để nhũng nhiễu doanh nghiệp, trục lợi cá nhân. Đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan và DN tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, các hội, hiệp hội DN của tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho DN và các hội viên. Chủ động, tích cực thông tin, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên cập nhật kịp thời các

chủ trương, chính sách, định hướng mới của trung ương, của tỉnh, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các DN, hội viên để kịp thời phản ánh với cấp thẩm quyền và các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng cho biết: thời gian tới sẽ rà soát, các dự án đầu tư trên địa bàn, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không triển khai thực hiện, chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện để không làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh. Đối với các dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, trong quá trình triển khai dự án phải chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước như: đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường...

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án thuộc các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ trao tặng các phần quà ủng hộ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh khen thưởng cho các DN có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của tỉnh.

VĂN THÔNG